

# สมาคมตัวแทนฯ ปรับกลยุทธ์ใหม่ “ลดราคาบัตร จัด หนักวิชาการแน่น” ดึงนักขายทั่วประเทศร่วมงาน “THAIFA CONVENTION” 23 สิงหาคมคึกกว่า 2 ,000 คน!



นางสาวศิริภรณ์ พุทธิรักษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) เปิดเผยว่า ในวันที่ 23 สิงหาคม 2557 ศกนี้ สมาคมฯ เตรียมจัดงานสัมมนาวิชาการใหญ่ THAIFA CONVENTION 2014 ขึ้น ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ อิมแพคเมืองทองธานี ระหว่างเวลา 08.30-18.00 น. ด้วยธีมงาน “สร้างต้นสร้างทีมอย่างยั่งยืน” หรือ BUILD TO LAST คาดว่าจะมีผู้ร่วมงานอย่างหนาแน่นกว่า 2,000 คน



“ทราบว่าตอนนี้อยอดจองของผู้เข้าร่วมงานมีเข้ามาอย่างมาก มากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เคยจัด เรียกได้ว่ามีกระแสตอบรับอย่างล้นหลามเลยทีเดียว ประมาณตัวเลขตอนนี้ก็น่าจะมีจำนวนผู้จองซื้อบัตรแล้วกว่า 2,000 คน สูงกว่าเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ ที่สำคัญการจัดงานครั้งนี้บริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่ต่างให้การตอบรับดีมาก รวมถึงบริษัทขนาดกลางและบริษัทขนาดเล็กที่ให้การสนับสนุนไม่แพ้กันค่ะ” นางสาวศิริภรณ์กล่าว และว่า

อีกสาเหตุหนึ่งทำให้กระแสตอบรับเข้าร่วมงาน THAIFA CONVENTION 2014 ครั้งนี้คึกคักก็น่าจะมาจากการที่สมาคมฯ ปรับราคาบัตรลดลงจากใบละ 3,000 บาทในปีก่อน เหลือ 1,200 บาท พร้อมทั้งปรับจำนวนวันงานจาก 2 วันเหลือเพียง 1 วัน โดยที่ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้ยังจะได้การนับชั่วโมงต่อไปอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตครั้งที่ 4 ในกลุ่มวิชา Interpersonal Skills จำนวน 4 ชั่วโมงอีกด้วย

สำหรับบรรยากาศภายในงานนั้น สมาคมฯ ได้เชิญวงโยธวาทิตชื่อดังมาแสดงก่อนเปิดงานจากทีมนิสิตรัมไลน์ ซึ่งเป็นทีมของเด็กจังหวัดมหาสารคามที่รวมตัวกันจัดแสดงเพื่อต้องการหาทุนไปแข่งขันชิงแชมป์โลก ซึ่งก่อนหน้านี้พวกเขาได้คว้าแชมป์โลกที่สหรัฐอเมริกามาแล้ว พร้อมทั้งมีวิทยากรทั้งคนไทยและต่างประเทศชื่อดังที่จะมาแชร์ประสบการณ์บนเวที

อาทิ เช่น Mr. Marcus Wong ตัวแทนมืออาชีพจากฮ่องกงที่จะมาแชร์ประสบการณ์ด้านการสร้างแบรนด์โซเชียลมีเดีย พร้อมประสบการณ์การทำงานที่เริ่มต้นเข้าสู่อาชีพด้วยวัยเพียง 19 ปี แต่ปัจจุบันประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในการสร้างทีมงานและได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการภาคอาวุโสตั้งแต่อายุ 33 ปี พิษิต MDRT 9 ครั้ง TOT 4

ครั้ง

นอกจากนี้ยังมีคุณเรื่องศักดิ์ ปัญญาบดีกุล CFP ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายการตลาด บมจ.กรุงเทพประกันชีวิตที่จะมาแนะนำวิธีการสร้างตัวเองสู่ที่ปรึกษาทางการเงิน สร้างอย่างไร แบบไหน ต้องรู้จริงอย่างไร ตลอดจนถึงสุดยอดวิทยากรท่านอื่นๆที่จะมาถ่ายทอดความสำเร็จในอุตสาหกรรมประกันชีวิตอย่างยั่งยืนอีกหลายคน และงานนี้ยังได้พบกับคุณดรุณี สุทธิพิทักษ์ หรือเป็ก ดีลิป นักร้องนักแสดงผู้มากความสามารถ ที่จะเปิดเผยชีวิตการต่อสู้จนสำเร็จวันนี้ของเธอ โดยมีคุณธงชัย ปันนุญ เป็นผู้ดำเนินรายการสัมภาษณ์.-